

ผลประกวดเยาวชนพลยุติธรรมระดับประเทศ

วันที่ 19 ธันวาคม 2550 16:55 น.

ที่มา : สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

วานนี้ (18 ธ.ค.) สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวดระดับประเทศ โครงการเยาวชนพลยุติธรรม เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เณิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมหามงคลพระชนมพรรษา 80 พรรษา ที่จัดขึ้น ณ MCC Hall ชั้น 4 เดอะมอลล์งามวงศ์วาน โดยมีนายจรัล ภัคดีธนากุล ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน



โรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวด ประกอบด้วย 15 โรงเรียนที่ชนะการประกวดระดับภูมิภาคโดยมาจัดแสดงนำเสนอผลงานทั้งการจัดนิทรรศการ การแสดงบนเวที และอีกส่วนหนึ่งมาจากคะแนนจากการนิเทศของคณะกรรมการระหว่างการดำเนินโครงการ คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสื่อมวลชน พิจารณารวมคะแนนจากการนิเทศ การจัดนิทรรศการ และการแสดงบนเวที โดยรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล

20,000 บาท พร้อมโล่และประกาศเกียรติบัตร รางวัลที่รองชนะเลิศประกอบด้วยเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร รางวัลชมเชยประกอบด้วยเงินสด 3,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร

ผลการประกวด ในระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ โรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยา กรุงเทพมหานคร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ โรงเรียนวัดประเจียด จังหวัดสงขลา รองชนะเลิศอันดับสอง คือ โรงเรียนบ้านน้ำเย็น จังหวัดอุบลราชธานี รางวัลชมเชย 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต และโรงเรียนศูนย์รวมบ้านกอสละเลียม จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประกวดระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ โรงเรียนหนองบอนวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง คือ โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ จังหวัดฉะเชิงเทรา รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง คือ โรงเรียนพิมานวิทยายนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รางวัลชมเชย 2 รางวัลประกอบด้วยโรงเรียนวิทยาประชาคม จังหวัดกระบี่ และโรงเรียนสามเงาวิทยาคม จังหวัดตาก

ผลการประกวดระดับช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งคือ โรงเรียนส่องแสงพัฒนชยการ จังหวัดสงขลา รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองมี 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ และโรงเรียนโพธิ์ธำตุประชาสรรค์ รางวัลชมเชยได้แก่ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา

สำหรับกิจกรรมที่โรงเรียนต่าง ๆ นำมาแสดง อาทิ การแสดงละครกฎหมายเรื่อง อวสานว่าร้ายชุมแพ ของโรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยา การนำเสนอโครงการเยาวชนพลยุติธรรมผ่านการแสดงหนังตะลุง มโนราห์ ของโรงเรียนวัดประเจียด การแสดงละครยุติธรรมนำสุบู้สังคมของโรงเรียนสุเหร่าสมอเซ การแสดงละครเวทีโรงเรียนสมานพันธ์ของโรงเรียนพิมานวิทยายนราธิวาส การแสดงบทบาทสมมติกะทู้วิทยารู้คุณค่าความยุติธรรม ของโรงเรียนกะทู้วิทยา การแสดงละครเวทีชุดยุติธรรมอยู่เหนือใด ของโรงเรียนส่องแสงพัฒนชยการ เป็นต้น

นายวิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) กระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า โครงการเยาวชนพลยุติธรรมฯ ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน โดยร่วมกับคณะที่ปรึกษาโครงการจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนและส่งเสริมการทำกิจกรรมสร้างสรรค์เกี่ยวกับระบบการเรียนรู้เรื่องกระบวนการยุติธรรมของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา จำนวน 82 แห่งจาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศที่ได้คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยโรงเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า 1 แสนคน รวมทั้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีปัญหาความไม่สงบ โดยเน้นเนื้อหาหลักที่การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่เป็นเรื่องใกล้ตัว เปรียบเสมือนการเพาะเมล็ดพันธุ์ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรมลงไปในใจเด็ก ซึ่งจะเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมอย่างรอบด้าน และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมในสายตาประชาชนให้ดีขึ้นโดยทางสำนักงานกิจการยุติธรรมมีแผนที่จะพัฒนารูปแบบของโครงการเพื่อบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย ไทยพีอาร์ ดอทเน็ต